

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước
tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn
ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công năm 2024**

Ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã chủ trì Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tham dự Hội nghị, gồm có Lãnh đạo:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Tư Pháp.

- Ban Dân tộc; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Công ty CP Điện nước An Giang; Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường; Tòa án tỉnh; Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng y tế, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh; Ban Quản lý: Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị; Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực).

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước; ý kiến của các sở, ngành và đơn vị tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã có ý kiến kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 54/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật thêm tình hình

thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện, các nguyên nhân khách quan, chủ quan của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vào nội dung báo cáo để việc Tổng kết công tác giải ngân đầu tư công năm 2023 được toàn diện, đầy đủ.

Ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương, các chủ đầu tư đã quyết tâm phải thực hiện giải ngân đạt từ 95% trở lên. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2023 đạt 32,78%, đến hết tháng 9 năm 2023 đã đạt 57,27%, chỉ trong quý III năm 2023 đã giải ngân gần bằng 6 tháng đầu năm 2023, tuy nhiên các tháng cuối năm 2023 tỷ lệ giải ngân đạt không như kỳ vọng, dẫn đến kết quả giải ngân cả năm chỉ đạt 90,68%. Mặc dù tỷ lệ giải ngân của tỉnh thấp hơn yêu cầu đề ra là trên 95% nhưng đây cũng đã là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp, các chủ đầu tư với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt 90,68%, so với cùng kỳ năm 2022 thì tỷ lệ giải ngân năm 2023 cao hơn 5,66%, về giá trị thì tăng 1.227.856 triệu đồng. Tuy nhiên đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022 được kéo dài sang năm 2023, số vốn chưa giải ngân phải hủy dự toán là 160.377 triệu đồng (trong đó NSTW là 43.862 triệu đồng, NSDP là 116.515 triệu đồng), trong tình hình ngân sách tỉnh còn khó khăn thì đây cũng là vấn đề mà các ngành, các cấp, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân cũng còn khá cao là 909.879 triệu đồng (trong đó NSTW là 299.967 triệu đồng, NSDP là 609.912 triệu đồng), phải trình cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang thực hiện năm 2024. Do đó, ngay từ bây giờ các sở, ngành có liên quan, các chủ đầu tư phải chủ động chuẩn bị các hồ sơ thủ tục, kế hoạch thực hiện chi tiết từng dự án để đảm bảo giải ngân hết số vốn được phép kéo dài theo thời gian quy định là 31 tháng 12 năm 2024.

Nhìn chung, hầu hết các chủ đầu tư đều có tỷ lệ giải ngân năm 2023 cao hơn năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt biểu dương 07 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95% (có số vốn được từ 50 tỷ đồng trở lên), bao gồm: (1) Công an tỉnh (100%); (2) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp (97,16%); (3) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh (95,72%); (4) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên (107,35%); (5) Ủy ban nhân dân huyện An Phú (99,86%); (6) Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn (98,94%); (7) Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (95,49%).

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương 12 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; đồng thời yêu cầu 20 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh phải rà soát, tổ chức rút kinh nghiệm để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2024.

II. VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 54/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương, các chủ đầu tư tập trung thực hiện, trong đó bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Rút kinh nghiệm trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, từng ngành, từng cấp, từng chủ đầu tư phải tập trung quyết liệt ngay từ đầu năm đúng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, nhất là các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, về hướng dẫn các quy định, việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục phải được thực hiện hoàn thành sớm, nhanh để làm cơ sở triển khai thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành, giải ngân kế hoạch vốn.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công văn số 187/UBND-TH ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

3. Vai trò của người đứng đầu các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố là hết sức quan trọng, do đó phải có trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; xem việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nội vụ rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các quy định hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn.

4. Xác định tính chủ động, quyết liệt của từng chủ đầu tư đối với từng dự án cũng là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, đây là đơn vị nắm rõ tiến độ cụ thể của từng dự án, khó khăn, vướng mắc trong từng khâu triển khai dự án, từ đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể để các sở, ngành có liên quan xem xét, xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý nếu vượt thẩm quyền; đây là yếu tố quyết định để dự án được triển khai và hoàn thành. Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

5. Các cơ quan chủ trì 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các địa phương phải chủ động thống nhất, xử lý các khó khăn, vướng mắc để hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục ngay từ đầu năm, đảm bảo việc triển khai thực hiện các Chương trình được thuận lợi, tránh điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, chủ động đề xuất nguồn cát san lấp phục vụ cho các tuyến cao tốc và các công trình trọng điểm của tỉnh ngay từ bây giờ.

7. Tiếp tục thành lập các Đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Định kỳ (hoặc khi cần thiết), Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (các Đoàn kiểm tra) để kiểm tra trực tiếp các chủ

đầu tư, các dự án có khó khăn vướng mắc để kịp thời xử lý, tháo gỡ cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

8. Dự kiến Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp cuối năm 2024; do đó, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành liên quan làm việc thống nhất với các chủ đầu tư tiến hành rà soát thật kỹ, sát với tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn để việc điều chỉnh kế hoạch vốn đạt hiệu quả cao nhất.

9. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phải được chủ động chuẩn bị đầy đủ nhu cầu các công trình lớn, bức xúc ngay từ bây giờ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập kế hoạch, tránh trường hợp điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển số vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án đã quyết toán, các dự án đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, các dự án có tiến độ giải ngân tốt; kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn từ năm 2023 sang năm 2024; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông công bố kết quả giải ngân định kỳ hằng tháng của các chủ đầu tư trên phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Tổ Công tác xử lý các khó khăn, vướng mắc các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn của các chủ đầu tư theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư.

11. Đối với các Sở, ngành tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thành các hồ sơ thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

12. Đối với các ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo, xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cụ thể cho các đơn vị; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đến các đơn vị có liên quan biết, để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành phần tham dự;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: HCTC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Hòa Hợp

